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Á fundi borgarráðs 7. febrúar 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram fyrirspurn um 
raunhæfismat á útilistaverki í Vogabyggð en þá hafði borgarstjórn samþykkt að verkefnið 
Pálmatré fari í raunhæfismat. Engar fregnir hafa borist af því raunhæfismati og því er óskað 
eftir upplýsingum um hvernig því framvindur. Einnig hverjir komi að matinu.  Hvert er ferlið 
við framkvæmd raunhæfismats og hvar er borgin stödd í því ferli? Hver annast framkvæmd 
raunhæfismatsins? 
Hvað veldur þeim töfum sem orðið hafa á framkvæmd raunhæfismatsins nú þegar meira en ár 
er liðið frá því ákvörðun um það var tekin í málinu? 
Hver er áætlaður  kostnaður við framkvæmd raunhæfismatsins? 


